



ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
เรื่อง กิจกรรมการตั้งปณิธานความดีของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและการประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมาช้านาน เรื้อรัง และมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศไทย โดยตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นกรอบแนวทางมาตรการในการผลักดันแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทาง มาตรการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดเพิ่มเติมไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของส่วนราชการ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ และการบูรณาการป้องกันและปราบปรามแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างระบบการป้องกันการทุจริตที่เข้มแข็งเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์รวมทั้งพัฒนากลไกการควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตตลอดจนการสนับสนุนนโยบายของรัฐ จึงขอประกาศรายชื่อบุคลากรของหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการตั้งปณิธานความดีของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์ ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงบวก สร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยปณิธานความดี หมายถึง ความตั้งใจอันแน่วแน่ของแต่ละบุคคลที่สมัครใจกระทำด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องดี ๆ ที่จะประโยชน์ต่อตนเอง สิ่งดี ๆ ที่มีผลโดยตรงต่อบุคคลย่อมจะมีผลในทางอ้อมต่อการสร้างสรรค์สังคมด้วยหากคิดดีทำดีต่อเนื่อง ย่อมเป็นพลังแห่งความดีที่เกื้อกูลต่อสังคม และประเทศชาติในการนี้รวมหมายถึงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจและพัฒนาดตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว องค์กร ชุมชน และประเทศชาติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายฉลาด แก้วขาว)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี